

วันที่ 16 มีนาคม 2566

เรื่อง แจ้งกำหนดการใช้สิทธิครั้งที่ 4 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1

(SKE-W1)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

ตามที่ บริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (SKE-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ SKE-W1”) จำนวนไม่เกิน 223,181,853 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 โดยมีกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้ทุกวันทำการสุดท้ายของแต่ละไตรมาส นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิไปตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (“วันกำหนดการใช้สิทธิ”) โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกคือวันทำการสุดท้ายของไตรมาสที่มีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันที่ 30 มิถุนายน 2565 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 4 ปี

บริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของท่านในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างเวลา 09.00 – 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในกรณีที่มีวันแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดใช้สิทธิครั้งดังกล่าว

วันกำหนดการใช้สิทธิ : 31 มีนาคม 2566

อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

ราคาการใช้สิทธิ : 1.30 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ทั้งนี้ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิจนเป็นผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท (Par Value) เว้นแต่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้ใช้ราคาการใช้สิทธิใหม่เท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท

รายละเอียดบัญชีธนาคารของ : บริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)  
บริษัทฯ: บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 468-0-68302-8  
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนรัชดาภิเษก 2

สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ : แผนกการเงิน / แผนกนักลงทุนสัมพันธ์  
บริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 252/108(บี), 252/109(ซี) อาคารเมืองไทย-ภัทรคอมเพล็กซ์ ชั้น  
ที่ 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  
10310  
โทรศัพท์: 02-0263451 ต่อ 209

เพื่อให้ท่านได้พิจารณาข้อมูลรายละเอียดและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ SKE-W1 โดยบริษัทได้  
เผยแพร่ ข้อกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SKE-W1 ใบแจ้งความจำนง  
การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SKE-W1 และข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ถือใบสำคัญแสดง  
สิทธิ SKE-W1 ไว้ใน เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [https://investor-th.sakolenergy.com/investor\\_document.html](https://investor-th.sakolenergy.com/investor_document.html)

หากมีคำถามหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมประการใด กรุณาติดต่อแผนกการเงิน / แผนกนักลงทุน  
สัมพันธ์ โทร 02-0263451 ต่อ 209 หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://investor-th.sakolenergy.com>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)



บริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)  
Sakol Energy Public Company Limited

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายรัชชัย สุเมธโชติเมธา)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา)